

Thái Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁM SÁT  
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG  
Chi bộ Trường MN Thái Sơn. Năm học 2023**

**I. Thời gian**

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại trường mầm non Thái Sơn Chi uỷ chi bộ tiến hành hội nghị kiểm tra giám sát chấp hành điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

**II. Thành phần**

- Tổ kiểm tra giám sát:

Đ/c Nguyễn Thị Oanh- Bí thư chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Nga - Phó bí thư chi bộ

Đ/c Phạm Thị Thịnh- Thư ký

- Các đồng chí đảng viên trong chi bộ

**III. Tiến trình làm việc:**

**1. Đ/c Nguyễn Thị Oanh - BTCB** đọc quyết định kiểm tra giám sát chấp hành điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đồng chí đảng viên trong chi bộ

**2. Tổ giám sát tiến hành kiểm tra**

**\*Về việc chấp hành Điều lệ Đảng:**

Các đ/c đảng viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng

Tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không ngừng học tập nâng cao nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công tác. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể địa phương, thái độ phục vụ nhân dân tốt.

100% các đ/c đảng viên có đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không làm những điều đảng viên không được làm

Có tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, trung thực, quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, với nhân dân không có biểu hiện xa rời quần chúng.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở  
Chấp hành nghiêm túc quy định của ngành của địa phương, đảm bảo ngày giờ  
công

Luôn học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt

**\*Về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công:**

Các đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ được chi bộ phân công, không có đ/c không nhận nhiệm vụ hay nhận miễn cưỡng. Đa số các đồng chí nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, thực hiện tốt, hoàn thành tốt, có hiệu quả những công việc được giao, được BGH đánh giá cao.

Trong những năm học vừa qua các đồng chí luôn tìm tòi sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm. Đề ra kế hoạch và biện pháp có tính khả thi để chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó đưa chi bộ ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành tích xuất sắc như nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Các đồng chí đảng viên luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,... để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, nâng cao chất lượng giáo dục. Hằng năm có nhiều đồng chí đảng viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp Thành phố, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều đồng chí có những sáng kiến được hội đồng khoa học công nghệ huyện công nhận.

Tuy nhiên còn 1 số đồng chí việc tham gia các cuộc thi do ngành phát động còn hạn chế. Còn e dè, nhút nhát. Chưa sáng tạo trong công việc, chưa phát huy hết khả năng của bản thân.

*Biên bản được thông qua trước các đồng chí đảng viên trong chi bộ, được 100% các đ/c đảng viên nhất trí và kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.*

**TM TỔ GIÁM SÁT**



**Nguyễn Thị Oanh**

**THƯ KÝ**



**Phạm Thị Thịnh**